

Anti-Corruption and Fraud Management Commitment

I&M Bank is committed to protecting your assets and maintaining integrity. We have implemented measures against corruption and mechanisms to prevent fraud, with transparent procedures for refunds where applicable. In the event of fraudulent activity or transaction, we thoroughly investigate the incident and commit to provide appropriate remedial actions within 15 days from the confirmation of the incident by competent organs. Report any misconduct anonymously via DTOA@tip-offs.com, +27315715307, or www.tip-offs.com.

Engagement Anti-Corruption et Gestion de la Fraude

I&M Bank s'engage à protéger vos biens et à maintenir l'intégrité. Nous avons mis en place des mesures contre la corruption et des mécanismes de prévention de la fraude, avec des procédures transparentes pour le remboursement si possible. En cas d'activité ou de transaction frauduleuse, nous enquêtons rigoureusement sur l'incident et nous nous engageons à mettre en place des mesures correctives appropriées dans un délai de 15 jours après la confirmation de l'incident par les organes compétents. Signalez anonymement toute inconduite via DTOA@tip-offs.com, +27315715307, ou www.tip-offs.com.

Ingamba zo Kurwanya Ruswa n'Uburiganya

I&M Bank yiyemeje kurinda imitungo yanyu no gusigasira ubunyangamugayo. Twashyizeho ingamba zo kurwanya ruswa no gukumira uburiganya, harimo n'uburyo bwo kwishyura iyo bibaye ngombwa, biciye mu mucyo. Mu gihe cy'uburiganya cyangwa ibikorwa bifitanye isano nabyo, dufata igihe cyo gukora iperereza ryimbitse kandi twiyemeza gufata ingamba zikwiye mu gihe kitarenze iminsi 15 kuva igihe icyaha cyemejwe n'inzego zishinzwe kubikurikirana. Ushobora gutanga amakuru ku myitwarire idahwitse, mu buryo bw'ibanga wandikira imeri DTOA@tip-offs.com, cyangwa ugahamagara +27315715307, cyangwa ugasura urubuga www.tip-offs.com.